

โค้งสุดท้าย

'ทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2'



รายงานพิเศษ

และแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการคัดเลือกเยาวชนในรอบแรกกับ **โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2 Ambassador Season II** ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเดินสาย Live Audition คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยทำการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละภาคภาคละ 2 คน รวม 8 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใน "บ้านความดี" ก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าชิงชัยเพื่อพิชิตตำแหน่งทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 กันในรอบต่อไป

● ภาคใต้

ประเดิมที่ภาคใต้เป็นภาคแรกโดยคัดเลือกเยาวชน 35 ทีมที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามา และผ่านการคัดเลือกในรอบแรกบรรยากาศในการ Live Audition คึกคักมาก มีน้องๆ มาเชียร์กันแน่นห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายและอีก 1 คน ได้แก่ ทีม รักษ์คุณธรรมนำใจ เด็กใต้จากโรงเรียนวิชราภรณ์จังหวัดสงขลา ทีม รากแก้วจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทีม ตานี CA Production จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และทีม ทำลิ่งที่ถูกต้อง จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช และประเภทบุคคล 1 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผลการตัดสินตัวแทนภาคใต้ 2 คน ได้แก่ สองสาวสวยและเก่งจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คือ **น้องปิงปอง - ชวัลหทัย แสงจิว** ที่มาแข่งเดี่ยว โดยจัด



เต็มมาในชุด พจมาน สว่างวงศ์ จากนิยายเรื่องบ้านทรายทอง ซึ่งชีวิตจริงของเธอแสนเศร้าไม่แพ้นางเอกนิยายพจมาน

ส่วนตัวแทนภาคใต้อีก 1 คน ได้แก่ **น้องแพ็คกี้- สุตินฎญา ไพธริกซ์** สมาชิก

ทีมรากแก้วที่มีบุคลิกน่ารักสดใสแล้วพูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตัวเองสูง เธอคนนี้มาพร้อมกับทรงผมที่โดดเด่นสะดุดตา คือทรงน้ำพุทรงสูงที่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าทำเนื่องจากต้องการขับบุคลิกให้ดูสูงโดดเด่นขึ้นมา

(เพราะเธอมีรูปร่างค่อนข้างจะล้นทัดนั่นเอง) ทั้งสองคนได้สมัครเข้าชิงชัยในครั้งนี้เป็นปีแรก โดยนำเสนอในเรื่องคอร์รัปชันได้อย่างน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของทูตความดีแห่งประเทศไทย ที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดี และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีต่อไป

● ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ

ภาคอีสาน ได้ทำการคัดเลือกตัวที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบแรกเพื่อทำการ Live Audition จำนวน 30 ทีม ทุกทีมเตรียมการแสดงมานำเสนอและแข่งขันกันอย่างเต็มที่ และที่น่าประทับใจมาก คือ ทีม ครูการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคอร์รัปชันได้อย่างซาบซึ้งกินใจโดยเป็นการแสดงร่วมกับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ที่ออกมาอุทิศพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเหนือหัวอย่างสุดแสนน้อยๆ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ และสุดท้ายน้องๆ ทุกคนก้มลงกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้คณะกรรมการถึงกับน้ำตาคลอด้วยความตื่นตันใจ

นับเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากสำหรับคณะกรรมการ เนื่องจากน้องๆ นำเสนอแนวความคิดได้หลากหลายทำให้คะแนนออกมาสลับกันมาก แต่สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะที่นำเสนอได้โดดเด่นที่สุด ซึ่งเป็นทีมนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ **น้องพอดเตอร์-ปัทมกร มีแก้ว** จากทีม เอ็มดีเรนเจอร์ และ **น้องตัวจิ๊ด- วัชรภรณ์ ถมจ้อหอ** จากทีม คิดดี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่นเดียวกัน โดยทั้งสองคนเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมที่เข้ามาเชียร์ในหอประชุมดังสนั่น ด้วยบรรยากาศที่คึกคักและสนุกสนานร่าเริงจากการแสดงของน้องตัวจิ๊ดและความน่ารักของน้องพอดเตอร์

นับเป็นการคัดเลือกที่ลงตัวกับการที่ได้มีผู้หญิงที่มีบุคลิกโดดเด่นด้านการ



โฉมหน้า 8 เยาวชนที่เข้าสู่ "บ้านความดี"

พูดและการแสดงออก ส่วนน้องผู้ชายก็โดดเด่นในด้านความคิดที่สุขุมลุ่มลึก และมีบุคลิกที่เป็นมิตรกับทุกคน

โดยมี 5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ ได้แก่ ทีมลูกเอกไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีมใจใสใจสะอาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีมครูการศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีมเอ็มดีเรนเจอร์ และ ทีมคิดดี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

● ภาคเหนือ

ภาคเหนือมีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 30 ทีมเช่นกัน มาจากหลายจังหวัด โดย 5 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ทีมอาสาทำความดีโรงเรียนลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเป็นปีที่สอง

นอกจากนี้ก็มี ทีมทางต่างระดับ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ทีม U P Gear I มหาวิทยาลัยพะเยา ทีม NDR ที่นำสมาชิกร่วมแสดงกว่า 10 ชีวิต พร้อมพลังทีมเชียร์ที่ชูป้ายไฟ NDR ทำให้บรรยากาศในงาน Live Audition ของโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย มีความสนุกสนานและคึกคักไม่แพ้กิจกรรมประกวดเวทีอื่นๆ เลย และทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ คือ ทีม Teen Ranger

จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

น้องๆ ที่เข้ารับการคัดเลือกทุกทีมมีความสามารถไม่แพ้กัน ทำให้กรรมการเกิดอาการรักที่เสียดายน้องแต่สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะที่จะเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปเข้าบ้าน

ความดี คือ **น้องเป็ย- ฤทธิพันธ์ วิจิตรพร** จากทีม NDR ที่นำเสนอเรื่องราวของการทำความดีและละความชั่วได้อย่างมีนัย ทำให้ผู้ชมต้องติดตาม ที่น่าสนใจคือ น้องเป็ย เป็นหัวหน้าทีมเฮอร์วิน แก๊งเด็กซ่าที่มีสมาชิกกว่า 200 ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนอีกหนึ่งคนคือ **น้องฟาง-ภัทรวรรณ ลังกางษ์** ทีม Teen Ranger จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สาวน้อยที่นำเสนอในเรื่องคอร์รัปชันได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน และมีแนวคิดที่สามารถนำไปสานต่อได้ในอนาคต

● ภาคกลาง

มาที่ภาคกลาง กิจกรรม Live Audition จัดขึ้นที่ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า เป็นภาคที่มีน้องๆ ผ่านเข้ารอบมากที่สุดคือ 40 ทีม โดยมีทั้งน้องๆ จากมหาวิทยาลัยและจากโรงเรียนมัธยมปลาย โดย 5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ทีมสลายนมือบคอร์รัปชัน โรงเรียนฤทธิ

ยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอเรื่องราวของคอร์รัปชันในรูปแบบของลำตัดที่สมาชิกทั้ง 6 คนในทีมสามารถเล่นดนตรีไทยและร้องลำตัดได้อย่างน่ารัก สอดแทรกเนื้อหาและความสนุกสนานได้อย่างลงตัว แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของน้องที่อยู่เพียงชั้นมัธยมปลายเท่านั้น

แต่สุดท้าย คณะกรรมการได้ตัดสินใจยกตำแหน่งตัวแทนทูตความดี ภาคกลางให้กับ **น้องวิน- วิทกรณ ริงนกใต้** จากทีม BETA UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำในการตอบคำถามและการนำเสนอ ชักชวนผู้ฟังให้คิดตามอย่างน่าสนใจกับการร้องเพลงได้อย่างไพเราะ ประกอบกับบุคลิกหน้าตาที่ดูใสสะอาด ที่อาจเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้อย่างมากในอนาคต และ **น้องทศ-ทศพร ล้อเพชรรุ่งเรือง** จากทีมสลายมือคอร์รัปชัน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ที่ร้องและเล่นลำตัดได้สนุก สามารถปลุกกระแสความรักในวัฒนธรรมไทยให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนสมัยนี้ได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศทั้ง 8 คนจาก 4 ภาค จะเข้าสู่บ้านความดีในปลายเดือนมีนาคม 2555 โดยจะได้รับการอบรมพิเศษสร้างเสริมคุณลักษณะเด่นเพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีอีกเป็นเวลา 3 เดือน และจะต้องซบเคี้ยวเข้าชิงชัยในตำแหน่งทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 ในช่วงโค้งสุดท้ายเดือนมิถุนายน ซึ่งผู้ชนะเลิศที่ได้รับตำแหน่งทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2 จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำความดีและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นต่อไป สามารถติดตามชมภาพบรรยากาศและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.do-d-club.com